

หมู่เกาะ Van Don : พื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของเวียดนาม

หมู่เกาะ Van Don (Van Don Island) เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัด Quang Ninh ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าว Halong Bay ห่างจาก Halong City (เมืองหลวงของจังหวัด Quang Ninh) เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 584 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ราว 600 เกาะ ที่สำคัญ ได้แก่ เกาะ Van Hai และเกาะ Cai Bau ทั้งนี้ หมู่เกาะ Van Don นับว่ามีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีหาดทรายที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะหาด Ngoc Vung ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม นอกจากนี้ หมู่เกาะ Van Don ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ การประมง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

แผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจบริเวณหมู่เกาะ Van Don

รัฐบาลเวียดนามมีแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ (Economic Zone) บริเวณหมู่เกาะ Van Don โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของเวียดนาม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้หมู่เกาะ Van Don เป็นศูนย์กลางของภาคบริการ ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร โรงแรมและร้านอาหารระดับสูง พร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาหมู่เกาะ Van Don ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงนิเวศน์ และมุ่งเน้นยกระดับอุตสาหกรรมประมง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางน้ำเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังวางแผนให้หมู่เกาะ Van Don เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและทางอากาศที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ทั้งนี้ คาดว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัด Quang Ninh มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 นาย Phan Van Khai นายกรัฐมนตรีของเวียดนามในขณะนั้น ได้ลงนามใน **Decision 786/QĐ-TTg** เพื่อพัฒนาหมู่เกาะ Van Don เป็นเขตเศรษฐกิจ มีระยะเวลาดำเนินการรวม 15 ปี แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

- **ปี 2549-2553** มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นหลัก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นที่คาดว่าเศรษฐกิจของหมู่เกาะ Van Don จะมีอัตราขยายตัวร้อยละ 20-26 ต่อปี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 880-1,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจของหมู่เกาะ Van Don ภายในปี 2553 จะพึ่งพาภาคบริการเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 48 รองลงมา ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง (ร้อยละ 31) และภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 20)

- **ปี 2554-2558** คาดว่าเศรษฐกิจของหมู่เกาะ Van Don จะขยายตัวร้อยละ 18-22 ต่อปี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 3,600-5,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 (ยังไม่มีกรอบแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม)

*

นาย Phan Van Khai ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ สำหรับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นาย Nguyen Tan Dung อดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้จัดการธนาคารกลางของเวียดนาม ซึ่งได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549

- ปี 2559-2563 เป็นช่วงสุดท้ายของแผน คาดว่าเศรษฐกิจของหมู่เกาะ Van Don จะขยายตัวร้อยละ 14-16 ต่อปี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 (ยังไม่มีการระบุแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม)

ความคืบหน้าล่าสุด

ในช่วงแรกของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณหมู่เกาะ Van Don รัฐบาลเวียดนามจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจของจังหวัด Quang Ninh ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อแล้วเสร็จ สนามบินแห่งใหม่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราว 500,000-800,000 คนต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.0-3.5 ล้านคนต่อปี ในช่วงปี 2559-2563 นอกจากนี้ ยังมีแผนก่อสร้างท่าเรือ Van Hoa ซึ่งสามารถรองรับปริมาณสินค้าราว 1 ล้านตันต่อปี และมีแผนก่อสร้างสะพาน Van Tien เพื่อเชื่อมโยงหมู่เกาะ Van Don กับพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอ Tien Yen พร้อมทั้งสร้างทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางสาย Ha Long-Mong Cai ไปยังเขตเศรษฐกิจบนหมู่เกาะ Van Don ตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคม เพื่อให้การขนส่งและการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจบนหมู่เกาะ Van Don คาดว่าจะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประกอบด้วย Ha Long City, Cam Pha, Mong Cai, Co To, Dam Ha และเกาะ Tien Yen โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝ่ายวิชาการ

กรกฎาคม 2549